

Cách chọn gạch ốp tường trang trí như thế nào đẹp nhất?

Chọn gạch ốp tường luôn là công đoạn khiến nhiều gia chủ hết sức đau đầu, tốn nhiều thời gian nhưng không biết nên chọn loại nào cho phù hợp. Do đó, hãy cùng đại lý gạch ốp lát cap cấp tìm hiểu các bí quyết chọn gạch ốp tường trang trí nội thất ngay sau đây.

1. CHỌN MÀU SẮC GẠCH ỐP TƯỜNG TRANG TRÍ NỘI THẤT PHÙ HỢP VỚI THIẾT KẾ TỔNG THỂ CỦA NGÔI NHÀ



Màu sắc gạch ốp tường trang trí nội thất cần phù hợp với thiết kế chung của ngôi nhà

Bức tường giống như tấm phông nền cho tất cả các đồ nội thất bài trí trong nhà bạn. Chính vì vậy bạn sẽ cần chọn gạch ốp sao cho có khả năng làm nổi bật hoặc chỉ ít phải hài hòa với nội thất trong nhà.

Trước tiên gạch ốp cần có màu sắc hài hòa với màu gạch lát sàn. Chúng có thể cùng màu hoặc cùng 1 gam màu nhưng có độ khác nhau về sáng, tối. Nhiều người cũng chọn sử dụng 2 tông màu đối lập, trong trường hợp này bạn nên chọn gạch lát sàn có màu tối còn gạch ốp tường có màu sáng.

Thông thường khi lựa chọn gạch ốp màu sáng cũng sẽ phần nào giúp cho không gian ngôi nhà bạn có phần sáng sủa, rộng rãi hơn. Hơn nữa nó cũng sẽ giúp cho việc trang trí nội thất dễ dàng hơn. Bạn có thể tham

khảo một số các gam màu phổ biến sau: trắng, vàng kem, hồng phấn, ghi nhạt, xanh da trời...

2. CHỌN GẠCH ỐP TƯỜNG TRANG TRÍ NỘI THẤT THEO KÍCH THƯỚC

Hiện nay xu hướng đa số đều sử dụng gạch ốp có các kích thước lớn bởi điều này giúp cho tường của bạn nhìn liền mạch, có tính thẩm mỹ cao hơn. Việc hạn chế được các mạch vữa không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn giúp bạn đỡ vất vả hơn trong quá trình lau chùi, vệ sinh tường gạch.

3. CHỌN GẠCH ỐP TƯỜNG TRANG TRÍ NỘI THẤT PHÙ HỢP VỚI TỪNG KHÔNG GIAN



Gạch ốp tường trang trí nội thất cũng cần phải phù hợp với từng không gian trong ngôi nhà

Gạch ốp tường cũng cần phù hợp với không gian của từng phòng tùy theo nhu cầu sử dụng. Ví dụ như đối với phòng ngủ hay phòng bếp bạn nên chọn những gam màu nhẹ nhàng, dịu mắt sao cho mang lại cảm giác thư giãn, dễ chịu nhất. Gạch ốp tường phòng vệ sinh bạn có thể tạo cảm giác ấn tượng 1 chút với các hoa văn hay màu sắc bắt mắt. Còn gạch ốp tường cho phòng khách bạn có thể chọn các loại gạch có tính thẩm mỹ cao hơn với hoa văn chìm, nổi mang tính trang trí, trưng bày cao.

Bài viết liên quan

[Nên lợp ngói hay dán ngói cho ngôi nhà?](#)

[Mái ngói - nét đẹp riêng cho mỗi ngôi nhà](#)

[Cách phối màu đá trang trí mặt tiền nhà](#)